

รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โรงพยาบาลแก้งเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	บุคลากรของโรงพยาบาลแก้งเลี้ยวทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถจะแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมและประพฤติตนเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ	กิจกรรมแจ้งเวียน ประกาศมาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ โรงพยาบาลแก้งเลี้ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ร้อยละ ๙๕ ของบุคลากร โรงพยาบาลแก้งเลี้ยว รับทราบประกาศ	บุคลากรในหน่วยงานรพ.แก้งเลี้ยว	-	ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแจ้งเวียนประกาศเมื่อวันที่ ๑ พ.ย. ๖๕
๒	กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตรวจสอบได้เปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงานอย่างครบถ้วน เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลแก้งเลี้ยวตามที่กฎหมายกำหนด	ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐	ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐	ร้อยละ ๑๐๐ ที่หน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและเผยแพร่ข้อมูลครบถ้วนโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกโครงการ	การจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ	ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๕๖๐ ผ่านระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลางถึงไตรมาสที่ ๔

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	กลุ่มเป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๓	กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทางบอร์ด ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเก่า เลี้ยว	ร้อยละ ๑๐๐ ที่หน่วยงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ประชาสัมพันธ์ทางบอร์ด ประชาสัมพันธ์ทุกโครงการ	ร้อยละ ๑๐๐ ที่ หน่วยงาน ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างแล้ว ประชาสัมพันธ์ ทางบอร์ด ประชาสัมพันธ์ทุก โครงการ	การจัดซื้อจัดจ้างทุก โครงการ	-	ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการถึงไตรมาสที่ ๔ (๑ ต.ค.๖๕- ๓๑ ส.ค. ๖๖)
๔	กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้การป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนที่อาจจะเกิดในหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล เก่าเลี้ยว มีส่วนร่วมในการตรวจ เฝ้าระวัง เพื่อควบคุมความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนใน หน่วยงาน	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณ ๒๕๖๖	ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันการทุจริต และผลประโยชน์ ทับซ้อน	บุคลากรใน หน่วยงาน รพ.เก่า เลี้ยว	-	ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย.๖๖	ประชุม ออนไลน์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖